

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

trên sông để làm sạch môi trường; tập trung rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cống xả thải trên mặt sông Vĩnh Trà; Phòng Cảnh sát môi trường (Công an

tỉnh) phối hợp cùng các ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, tình trạng cá tự nhiên chết rải rác trên sông Vĩnh Trà xuất hiện từ chiều ngày 21/3. Mặc dù số lượng cá chết không nhiều nhưng trong quá trình phân hủy gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.



Cá chết dạt vào bờ bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường



Ngay sau chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao cho đơn vị chuyên môn tập trung rà soát các nguồn thải, lấy mẫu nước ở các điểm trên sông Vĩnh Trà để điều tra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các cơ sở xả thải ra sông Vĩnh Trà; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy mẫu cá để đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân cá chết.

Ông Vũ Trung Kiên, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình



Hiện tượng cá tự nhiên chết trên sông Vĩnh Trà xuất hiện rải rác từ chiều ngày 21/3. Trước đây, hiện tượng cá tự nhiên chết vẫn diễn ra thường xuyên do nước thải sinh hoạt của người dân xả trực tiếp ra sông Vĩnh Trà. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ nước thải sinh hoạt của người dân đã được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố nên có thể loại trừ nguyên nhân cá chết do nước thải sinh hoạt của người dân. Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết.

Ông Lê Doãn Tê, số nhà 417, đường Lý Thái Tổ, thành phố Thái Bình



Trước khi cá chết rải rác vào chiều ngày 21/3, mực nước trên sông Vĩnh Trà rất thấp, đen hơn mức bình thường và kèm theo mùi khó chịu. Mặc dù nước thải sinh hoạt của người dân đã từ lâu không xả trực tiếp ra sông Vĩnh Trà nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên phải chứng kiến cảnh nước thải không rõ từ đâu xả ra gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngay sau khi phát hiện tình trạng cá chết, chúng tôi đã có đơn gửi lên các ngành chức năng để nghị làm rõ nguyên nhân và khẩn trương xử lý.

HỘI LHPN HUYỆN VŨ THƯ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh

Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ; những điểm mới cơ bản trong phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và điều lệ Hội.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Chỉ thị và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

HÀ PHƯƠNG

PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG 97% số hộ kinh doanh vi phạm trật tự đô thị ký cam kết

Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình vừa tổ chức sơ kết đợt ra quân thực hiện cao điểm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường năm 2017.

Sau 10 ngày ra quân, Ban An toàn giao thông phường đã tổ chức xuống đường tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; các tổ chức hội, đoàn thể phát 1.500 bản cam kết, 800 tờ ngỏ, lập danh sách, ký cam kết với hơn 1.100 hộ gia đình, hội viên. Đã có 32/32 tổ dân phố tiến hành rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh vi phạm, 449/462 hộ ký cam kết không tái vi phạm, chiếm 97%; vận động hơn 300 hộ tự giác tháo dỡ mái

che, mái vẩy, trong đó 295 mái hiện di động và mái tôn cố định. Đoàn thanh niên huy động 50 lượt đoàn viên thanh niên tổ chức xóa gỡ, thu dọn băng biển, tờ in, dán trái phép trên tường dậu, cột điện, biển hiệu...

Từ ngày 21 - 31/3, phường tiếp tục tuyên truyền các hộ tháo dỡ trên tất cả các tuyến phố chính, tuyến phố ngang; lập biên bản các hộ cố tình vi phạm để xử lý theo quy định; tổ chức cưỡng chế, thu dỡ mái che, lều, bạt vi phạm; đồng thời tiến hành khảo sát những mái hộp để xuất giải quyết. Từ ngày 1/4/2017, duy trì lực lượng chống tái lấn chiếm.

DỨC DUNG

QUYNH PHỤ Thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông

Chiều ngày 22/3, Ban Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT năm học 2016 - 2017.

Vượt qua vòng loại, 3 đội đến từ Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi, Trường THCS Bảo Hùng, Trường THCS An Thanh có mặt tại vòng

chung kết. Trải qua các phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, vẽ đích sỏi nổi và hấp dẫn, các đội đã thể hiện hiểu biết kiến thức pháp luật về ATGT.

Thông qua cuộc thi, các em học sinh được trang bị và nâng cao kiến thức về ATGT từ đó làm thay đổi ý thức, hành vi và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

MINH HƯNG

Khai thác cát trái phép bị phạt gần 38 triệu đồng

Hồi 11 giờ 30 phút, ngày 20/3/2017, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ tàu NĐ 0540, trọng tải 100 tấn do Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1961, trú tại xã Nam Dương, huyện Nam Trực (Nam Định) làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp theo quy định, phương tiện đang khai thác cát trái phép từ lòng sông đưa lên tàu. Tổ kiểm tra đã yêu cầu phương tiện dừng khai thác cát và tiến hành lập biên bản phạm pháp quá tang với 15m³ cát trên boong tàu.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh



sát giao thông đường thủy Công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt Nguyễn Văn Sỹ về hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định 35 triệu đồng; hành vi điều khiển phương tiện thủy không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (thuyền trưởng) 2,5 triệu đồng; phạt hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 400.000 đồng.

NGUYỄN TÙNG

CẦU LẠC BỘ CAO TUỔI ĐĂNG Ở VĂN LANG Góp sức xây dựng quê hương

Cầu lạc bộ 40, 50, 65 năm tuổi đảng ở xã Văn Lang (Hưng Hà) được thành lập nhằm động viên các đồng chí đã cao tuổi đời, cao tuổi đảng sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình, cho quê hương, cho Đảng bộ.

Từ khi thành lập đến nay đã có 91/330 đảng viên trong Đảng bộ đã được trao huy hiệu từ 40 năm tuổi đảng trở lên tự nguyện xin vào cầu lạc bộ. Hàng năm, cầu lạc bộ tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau, tai nạn rủi ro, thăm viếng khi qua đời, tổ chức cho hội viên sinh hoạt nghe thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương... Hội viên luôn gương mẫu trong sinh hoạt, vận động con cháu trong gia đình chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có ai vi phạm pháp luật. Đồng thời, cầu lạc bộ tham gia với Đảng ủy xã phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã từ năm 1945 đến năm 2010. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 100% hội viên tham gia tích cực, tiêu biểu như bà Bùi Thị Vực, Chi bộ Thượng Ngạn 2 ủng hộ 20 triệu đồng, gia đình bà Bùi Thị Luyến, Chi bộ Thường Duyên ủng hộ 10 triệu đồng và 20m² ao cho địa phương làm đường nông thôn mới. Cầu lạc bộ còn gương mẫu vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt, tổ chức mừng thọ hội viên 70, 80, 85 tuổi...

LÊ THANH BÌNH
(Văn Lang, Hưng Hà)

TIỀN HẢI Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Sáng ngày 22/3, huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè. Tiên Hải thực hiện đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt đại trà từ ngày 25/3 - 15/4, trong đó đàn lợn tiêm phòng bệnh dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng; đàn trâu, bò tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng; đàn chó, mèo tiêm phòng bệnh dại; đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Newcastle, bệnh cúm.

Để chiến dịch tiêm phòng đạt kết quả cao, Tiên Hải chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện tốt lịch tiêm phòng. Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng bệnh do, bệnh lở mồm long móng... cho đàn lợn đạt 90% trở lên; bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ.

MẠNH THẮNG

Tập huấn kỹ thuật giám sát và lấy mẫu xác minh dịch bệnh động vật

Tại hội nghị vừa được Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư tổ chức, các đại biểu được cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hướng dẫn phổ biến kỹ thuật về giám sát và lấy mẫu xác minh một số dịch bệnh động vật, trọng tâm là bệnh cúm A/H5N1, A/H5N6, A/H7N9. Theo đó, cán bộ thú y cơ sở được hướng dẫn chi tiết về công tác chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; thực hiện khâu bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; các quy định về kỹ thuật trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi trùng, huyết thanh học, vi rút...

Một số phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm như phương pháp Elisa, phương pháp PCR và ứng dụng hiện đang được sử dụng để xác minh một số dịch bệnh thực tế phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa bàn tỉnh cũng được phổ biến, giới thiệu tại hội nghị.

Qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn huyện Vũ Thư nắm vững kỹ thuật về giám sát và lấy mẫu xác minh một số dịch bệnh để phù hợp với phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, từ đó hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng ngừa, xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

QUYNH LƯU



THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 1)

thành phố có 16 trường tham gia với hơn 3.000 học sinh. Theo đánh giá, giáo viên cơ bản đã tiếp cận, vận dụng hiệu quả mô hình trường học mới. Học sinh phát huy tốt các khả năng giao tiếp và được rèn luyện về kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động theo nhóm... Tuy nhiên, mô hình còn một số khó khăn, hạn chế, nhất là về cơ sở vật chất. Sĩ số học sinh ở một số trường nội thành không phù hợp với việc bố trí nhóm hoạt động theo mô hình trường học mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả thành công của UBND tỉnh thành phố, các trường học đã đạt được. Tuy mô hình mới được triển khai nhưng đã góp phần nâng cao kỹ năng sống, tạo cho học sinh tự tin, hứng thú trong học tập. Đồng chí đề nghị các trường cần khắc phục một số bất cập, việc đánh giá cần có số liệu cụ thể, các phòng chức năng cần bố trí hài hòa; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền, trong giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên để đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố cần có kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng ở các trường đã thực hiện, đưa ra tiêu chuẩn cụ thể; ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, có phương án cụ thể giải quyết bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tương xứng với thành tích trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năng động, nhiệt tình, tích cực; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để tăng cường nguồn lực cơ sở vật chất cho các trường.

KIỂM TRA TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

giai đoạn 1 là 12,4ha. Hiện tại đã có một nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư xây dựng nhà xưởng. Dự kiến sau khi hoàn thiện đầu tư hạ tầng, cụm công nghiệp sẽ thu hút khoảng 10.000 lao động. Đối với cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư được quy hoạch từ năm 2004 với tổng diện tích 36ha, được Công ty Cổ phần Đông Đô - Thái Bình đầu tư hạ tầng từ năm 2010. Hiện nay đã có 3 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp với tổng diện tích 13ha.

Phát biểu tại các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư lên lộ trình thực hiện từ khâu quy hoạch đến việc gọi các nhà đầu tư thứ cấp sao cho hiệu quả. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương bảo đảm tình hình an ninh trật tự, thực hiện xây dựng và quản lý tốt các hạng mục đầu tư. Đề nghị nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Minh Lãng sớm làm quy trình thủ tục mở rộng cụm công nghiệp, đồng thời tích cực cập nhật thông tin chính sách để tuyên truyền tới người dân, tạo thuận lợi cho công tác đến bù giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng định hướng thu hút đầu tư cho các nhà kinh doanh hạ tầng để sát, đúng với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Giao Sở Công Thương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung thêm mạng lưới điện, đường cho cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

BẢO ĐẢM AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện quy chế trong đó bổ sung nội dung quy định về bảo đảm an toàn các băng tin, công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, quản lý, vận hành, cập nhật thông tin trên các băng tin. Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn thông tin, cung cấp thông tin theo định hướng tuyên truyền của tỉnh. Các thông tin đăng tải trên băng tin phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình của tỉnh, góp phần vào công tác tuyên truyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên gương mẫu trong các hoạt động, là tấm gương sáng ở cơ sở.

Tại hội nghị, các cộng tác viên được thông tin về phương hướng, nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh năm 2017; hoạt động của các cấp hội hướng tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh dự kiến được tổ chức trong quý III năm 2017. Trên cơ sở đó, các cộng tác viên tích cực tuyên truyền để cán bộ, hội viên và nhân dân biết, tạo điều kiện để hội thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

(khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh, địa phương. Tuyên truyền việc thực hiện các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân, việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, phòng, chống tham nhũng; các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.